

นำหวาดกลัวคนดีของคุณเปรม

written by กองบรรณาธิการ | กันยายน 25, 2017

โดยดานุช นุญอรัญ



พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ใน จ.นครราชสีมา พร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างคนดีมากกว่าคนเก่งให้กับชาติบ้านเมือง: พาดหัวข่าวและภาพประกอบจาก ไทยพีบีเอส

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่า “คนดี” ในความหมายของคุณเปรมนั้น “ไม่เก่ง” แถมยังค่อนข้างน่ากลัว

ครั้งแรกที่ผมเคยได้ยินคุณเปรม (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ) ยกย่องใครสักคนว่าเป็นคนดี ผู้ได้รับตำแหน่งคือคุณสุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรีของ [รัฐบาลชุดชิงแก่](#) อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ [รัฐประหารเมื่อปี 2549](#) คนดีคนแรกของคุณเปรมผู้นี้เป็นเจ้าของผลงานเพลง คินแล้วคะ ณ [เขายายเที่ยง](#) ที่โด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมือง และด้วยความเป็นคนดีที่ว่า ทำให้ภายหลังการลาออกมารับจ๊อบเป็นนายกรัฐมนตรีคั้นเวลาระยะหนึ่ง คุณสุรยุทธ์ยังสามารถหวนกลับไปรับตำแหน่งองคมนตรีอันทรงเกียรติได้ดังเดิม

ต่อมาไม่กี่ปีอาจจะด้วยความที่ชอบให้กำลังใจคนหรืออย่างไรก็สุดที่จะทราบได้ [ตำแหน่งคนดีของคุณเปรม](#) ก็ถูกยกให้

เป็นของนายกรัฐมนตรีรูปหล่อ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แห่งรัฐบาลที่มีคนตั้งฉายาให้ว่ารัฐบาลเทพประทาน ด้วยการขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ค่อนข้างลึกลับวางพรางด้วยเทคนิควิธีเฉพาะตัวของพรรคประชาธิปัตย์ คนดีของคุณเปรมนามนายอภิสิทธิ์ก็ได้สร้างชื่อในฐานะ ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์สยองขวัญแห่งปี 2553 “[ปิดเมืองฆ่าล่าร้อยศพ](#)” ซึ่งมีชื่อเสียงดังกระฉ่อนไปทั่วโลก

สำหรับฝีมือในการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีคนดีของป่าทั้งสองท่านนั้นเรียกได้ว่าเก่งกาจฉกาจฉกรรจ์ชนิดไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียว รัฐบาลของคุณสุรยุทธ์นั้นว่ากันว่าทำงานแบบใส่เกียร์ว่างเพื่อรอปูทางการสืบทอดอำนาจของคนบางกลุ่มบางพวก แต่ด้วยความที่ประชาชนอาจจับได้ได้เสียก่อนหรือไม่ก็การทำงานแบบแทงกั๊กมันเฉื่อยชาเสียจนชาวบ้านที่เดือดร้อนเขาอดรอนทนไม่ไหว [ผลโพลล์สำรวจคะแนนนิยมในรอบ 6 เดือนแรกของรัฐบาล](#) ชุดนี้จึงได้ดึงשבลงจากช่วงแรกที่เข้ามาบริหารประเทศอย่างน่าใจหาย ทั้งยังมีเสียงแว่วมาว่าสายลมว่ารัฐบาลคนดีมีคุณธรรมของคุณสุรยุทธ์เมื่อไหร่จะลาออกเสียที

ด้านคุณอภิสิทธิ์เองก็สมกับที่เป็นนักเรียนนอก จากสถาบันอ็อกซฟอร์ด นอกจากลอกงานเก่าของรัฐบาลอื่นโดยเปลี่ยนชื่อใหม่แต่ไม่ให้เครดิตแล้ว ยังมีความพยายามสร้างนวัตกรรมใหม่ให้คนไทยได้เบิกตามองด้วยความทิ้งไว้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น [ไข้ไก่ซังกิโกล](#) [โรงพักร้าง 396 แห่ง](#) และที่จะลืมไปเสียมิได้คือนโยบายการสร้างควมสามัคคีของคนในชาติ โดยการทุ่มงบประมาณหลายร้อยล้านบาท ให้ส่วนราชการทุกจังหวัด [เกณฑ์คนมาร่วมร้องเพลงชาติออกทีวีตอนหกโมงเย็น](#)

เมื่อพิจารณาคูคนดีของคุณเปรมทั้งสอง ที่คนหนึ่งบุกรุกป่า เอาตุ๋มไฟไปตั้งโชว์ประกาศศักดา

พอมิเรื่องปูดออกมา ก็อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจ สุดท้ายก็เจ้าก้นไปเพราะยอมคืนที่ดิน ส่วนอีกคนสั่งสลายการชุมนุมประชาชนกลางเมืองหลวงด้วยกระสุนจริงเย็บสายตานานาชาติชนิดไม่มีหระ แถมยังออกมาผลักราะไปที่ไอ้โม่งและคนชุดดำ

ผมจึงรู้สึกล้าก๊ลินปนหวาดวิตกเสียเหลือเกินเมื่อเห็นข่าวคุณเปรมอัญเชิญรับสั่งของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเคยตรัสเอาไว้เกี่ยวกับคนดีและการพัฒนาชาติออกมาปิดทองใส่หน้าตัวเองในงานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมา เพราะนอกจากการตีความคำว่าคนดีตามมุมมองของคุณเปรมจะผิดแผกจากนิยามคนดีของสากลโลกชนิดหน้ามือเป็นหลังมือแล้ว ยังน่าสงสัยว่าทั้งที่เคยมีประสบการณ์ในการรับรองคนดีที่ไม่ดีจริงอย่างที่เคยได้เห็นเป็นประจักษ์มาก็หลายหน เรายังสมควรให้คำคำว่าคนดีที่ออกมาจากปากของคุณเปรมอีกหรือไม่?

दानุชช บุนนอร์ธ เป็นผู้เข้าอบรมโครงการอบรมนักข่าวภาคอีสานของเดอะอีสานเรคคอร์ด ประจำปี 2560